



สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2566

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
เตือนเกษตรกร	1	เตือนลี้ดปลอม เงินช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 ปี 66/67 ได้สูงสุด 20,000 บาท	เว็บไซต์กรุงเทพฯธุรกิจ
อารักขาพืช	2	กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนชาวสวนยางภาคใต้ ฝ้าระวังโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพาราเพิ่มขึ้นช่วงมรสุม	เว็บไซต์ RYT9
ส่วนภูมิภาค			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
แปลงใหญ่	3	ส้มสายน้ำผึ้งฝาง" ผลไม่มั่งคดจากธารน้ำพุร้อน GI เชียงใหม่	เว็บไซต์ Thai PBS

R Y T 9

กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนชาวสวนยางภาคใต้
เฝ้าระวังโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพาราเพิ่มขึ้นช่วงมรสุม



นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่รายงานว่าขณะนี้ประเทศไทยยังคงถูกปกคลุมด้วยมวลอากาศเย็น โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่เผชิญกับมรสุม ทำให้มีฝนตกหนักและหนักมากในบางพื้นที่ รวมทั้งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอเตือนให้พี่น้องเกษตรกรที่เผชิญกับภาวะอากาศเย็น ขึ้น

และมีฝนทุกพื้นที่เฝ้าระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา ปัตตานี ตรัง พังงา สตูล พัทลุง นครศรีธรรมราช และจังหวัดระนอง ในระยะนี้ควรเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพาราไปยังจังหวัดใกล้เคียง เนื่องจากมีแนวโน้มการระบาดที่เพิ่มขึ้น มักพบโรคดังกล่าวระบาดในช่วงที่มีความชื้นสูง และเชื้อราสาเหตุสามารถแพร่กระจายโดยลม ฝน การเคลื่อนย้ายกล้าพันธุ์หรือวัสดุปลูกในแปลงที่เกิดโรค และมีพืชอาศัยค่อนข้างกว้าง เช่น วัชพืช สมุนไพร พืชผักสวนครัว ไม้ผลบางชนิด และพืชจำพวกเฟิน เป็นต้น ทำให้เชื้อสาเหตุสะสมอยู่ในสภาพแวดล้อมได้มากขึ้น เกษตรกรจึงควรหมั่นสังเกตเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรค รวมถึงศึกษาแนวทางป้องกันกำจัดอย่างถูกวิธี

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า อาการโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา เกิดขึ้นในใบแก่ เริ่มแรกจะเกิดรอยช้ำค่อนข้างกลมบริเวณใต้ใบ ผิวใบด้านบนบริเวณเดียวกันเป็นสีเหลือง และขยายใหญ่ขึ้นเป็นสีคล้ำขอบแผลดำ จนกลายเป็นเนื้อเยื่อแห้งสีน้ำตาลถึงขาวซีด รูปร่างแผลค่อนข้างกลมรอบแผลไม่มีวงสีเหลืองล้อมรอบ มีจำนวนจุดแผลมากกว่า 1 จุด อาจเจริญลุกลามซ้อนกันเป็นแผลขนาดใหญ่ ระยะรุนแรงใบเหลืองและร่วงในที่สุด กรณีเกิดการเข้าทำลายของเชื้อรารุนแรงอาจเกิดอาการแห้งตายจากยอดได้ รวมถึงอาจทำให้ใบยางพาราร่วงในขณะที่อาการของจุดแผลบนใบยังไม่พัฒนาเป็นเนื้อเยื่อซีดขาว วิธีป้องกันกำจัด ควรหมั่นสำรวจสวนอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตกชุก หากพบต้นยางพารามีทรงพุ่มไม่สดชื่น ใบร่วง ให้ตรวจสอบอาการของโรคบนใบ หลีกเลี่ยงการนำกล้ายางพาราหรือวัสดุปลูกจากแหล่งที่พบการระบาดสู่พื้นที่ หมั่นทำความสะอาดสวนกำจัดวัชพืช และเสริมความแข็งแรงให้ต้นยางพาราโดยใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและใส่ให้เหมาะสมกับระยะการเจริญเติบโตของยางพาราด้วย กรณีพบโรคแล้วให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาหว่านหรือพ่นในสวน การหว่านให้ใช้อัตราเชื้อสด 1 กิโลกรัม ผสมปุ๋ยอินทรีย์ 100 กิโลกรัม และรำ 4 กิโลกรัมต่อไร่ สำหรับการพ่น ใช้อัตราเชื้อสด 1 กิโลกรัม ผสมน้ำหรือน้ำหมักชีวภาพ อัตรา 200 ลิตร โดยหว่านหรือพ่นให้ครอบคลุมใบยางพาราที่ร่วงหล่นทั่วทั้งสวน ทุก 3 เดือน เพื่อควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคที่สะสมอยู่ในดิน ซึ่งการใช้เชื้อสดผสมปุ๋ยอินทรีย์หรือน้ำหมักชีวภาพจะช่วยบำรุงให้ต้นยางพาราแข็งแรงขึ้น หากจำเป็นต้องพ่นสารเคมีกำจัดโรคควรใช้ตามคำแนะนำของการยางแห่งประเทศไทยและกรมวิชาการเกษตร โดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่ง ได้แก่ ไดฟีโนโคนาโซล + โพรพิโคนาโซล 15%+15% W/V EC อัตรา 15 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร คาร์เบนดาซิม 50% SC อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร โพรคลอราซ 45% W/V EW อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร ผสมสารจับใบ 2 มิลลิลิตร โดยฉีดพ่นพุ่มใบยางพาราจากใต้ทรงพุ่ม อัตรา 150-200 มิลลิลิตร/น้ำ 200 ลิตร/ไร่ ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง ห่างกัน 10-15 วัน ทั้งนี้ ควรเริ่มพ่นเมื่อยางพาราแตกใบใหม่หลังฤดูการผลิตใบปกติและใบอยู่ในระยะเพสลาด ตลอดจนคำนึงเรื่องการใช้ระบบกรีดยางตามคำแนะนำของการยางแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

.....

ส้มสายน้ำผึ้งฝาง" ผลไม้มงคลจากธารน้ำพุร้อน GI เชียงใหม่



จังหวัดเชียงใหม่เสนอ "ส้มสายน้ำผึ้งฝาง" ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา หวังส่งเสริมการตลาดผลผลิตส้มใน อ.ฝาง อ.แม่ฮาด และ อ.ไชยปราการ สร้างมูลค่าเพิ่มแหล่งปลูกส้มใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สวมส้มหลายร้อยไร่ใน ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ คือ แปลงปลูกส้มของกลุ่มแปลงใหญ่ส้มสายน้ำผึ้ง ต.โป่งน้ำร้อน ที่มีการบริหารจัดการแบบครบวงจรพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลผลิตจนเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค และ ได้รับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือ GAP

นายกณศ หน่อราช ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ส้มสายน้ำผึ้งตำบลโป่งน้ำร้อน บอกว่า สมาชิกของกลุ่มส่วนใหญ่เป็นทายาทของเกษตรกรที่กลับคืนถิ่นเพื่อสานต่อการทำสวนส้มจากพ่อแม่ เริ่มรวมกลุ่มกันเมื่อ 3 ปีก่อน

นอกจากจะขยายช่องทางการจำหน่าย เชื่อมโยงตลาดให้กว้างขึ้น จนสามารถส่งส้มไปขายในหลายจังหวัดภาคใต้ อาทิ จ.ชุมพร และ จ.สุราษฎร์ธานี ก็ยังให้ความสำคัญกับองค์ความรู้ใหม่ เพื่อให้ส้มสายน้ำผึ้งมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

เราขอคำปรึกษาจากอาจารย์จากสถาบันต่างๆ ในเรื่องของ การบำรุงดิน ทำอย่างไรให้พืชตั้งปุ๋ยขึ้นมา ใช้แบบเต็มประสิทธิภาพมากกว่าการอัดปุ๋ยเข้าไปอย่างเดียว ส่วนในเรื่องแมลงศัตรูพืชเราก็พยายามควบคุมมากกว่าที่จะไปกำจัด ใช้สารเคมีให้ถูกต้องและพอเหมาะ ทำให้ต้นทุนลดลงได้

สำหรับส้มสายน้ำผึ้งในพื้นที่ อ.ฝาง อ.แม่อาย และ อ.ไชยปราการ ถือเป็นส้มที่มีลักษณะเฉพาะถิ่น คือ เปลือกบางล่อน ทรงผลกลมแบน เมื่อสุกมีสีเหลืองอมส้ม รสชาติหวานอมเปรี้ยว ชานในนิ่ม กลิ่นหอม เปลือกบางล่อน มีต่อมน้ำมันบริเวณผิวเด่นชัด ผิวเรียบเป็นมันเงา

ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพภูมิประเทศเป็นที่สูงอุณหภูมิระหว่างกลางวันและกลางคืนแตกต่างกันมากกว่า 10 องศาเซลเซียส ทำให้เกิดการพัฒนารสชาติของสารสีแคโรทีนอยด์ เป็นสารสีส้ม อีกทั้งในพื้นที่ ยังมีธารน้ำพุร้อนที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุ ทำให้รสชาติหอมหวาน ล่าสุดจึงมีการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในนาม “ส้มสายน้ำผึ้งฝาง”

นายเจริญ พิมพ์ชวล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกส้มมากที่สุดในประเทศไทย และ ผลผลิตส้มสายน้ำผึ้งก็มีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์จึงสนับสนุนให้ส้มสายน้ำผึ้งได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ของจังหวัด ถัดจากผ้าตีนจกแม่แจ่ม ศิลาดลเชียงใหม่ และ กาแฟเทพเสด็จ

ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนส้มสายน้ำผึ้งฝางเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จะเกิดประโยชน์กับเกษตรกรในเรื่องของการควบคุมคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการผลิต การใช้ยาสารเคมี รวมถึงระยะเวลาการเก็บเกี่ยว และการบำรุง จะมีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน ขณะนี้เกษตรกรให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการค่อนข้างเยอะ ซึ่งจะต้องมาคัดดูว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่"

สำหรับส้มเกรดพรีเมียม หรือส้มขนาดผลใหญ่มาก เบอร์ 6 และ เบอร์ 7 ส่วนใหญ่ก็จะไปต่างประเทศอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซีย หรือ สิงคโปร์ เมื่อส้มสายน้ำผึ้งฝางได้ขึ้นทะเบียนเป็นพีช GI เชื่อว่าตลาดต่างประเทศจะมีความต้องการมากขึ้น พี่น้องเกษตรกรก็จะมีการพัฒนาตัวเองเพื่อผลิตส้มให้มีคุณภาพเพื่อการส่งออกต่อไป

จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกส้มกว่า 34,000 ไร่ ในปีการผลิตที่ผ่านมา สามารถสร้างมูลค่าแก่จังหวัดได้กว่า 4,300 ล้านบาท ส่วนปีนี้คาดว่าจะมีผลผลิตส้มออกสู่ตลาด 130,000 ตัน

โดยจะให้ผลผลิตมากที่สุดในเดือน ธ.ค. ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาเทศกาลปีใหม่ ผู้บริโภคที่สนใจนำ ส้มสายน้ำผึ้งฝาง เป็นของขวัญของฝากที่มีความหมายมงคล และมีประโยชน์แก่ผู้ที่ได้รับ สามารถสอบถามได้ที่ นายคณศ หน่อราช กลุ่มแปลงใหญ่ส้มสายน้ำผึ้งตำบลโป่งน้ำร้อน หมายเลขโทรศัพท์ 084-378-1900

.....